

Doanh nhân Hải Phòng - Vững tin vươn ra biển lớn

22:20 12/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Đỏ Nguyễn Thành Phương cho biết, cách đây 14 năm, tập đoàn quyết định dẫn thân vào phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụ thể là phát triển KCN nam Đình Vũ với quy mô 1300 ha hoàn toàn lấn biển. Lúc đó, rất nhiều người e ngại, lo lắng, nhưng sự quyết liệt, quyết tâm của Chủ tịch Trần Văn Thắng, đến nay, Sao Đỏ đã thành công, KCN nam Đình Vũ là một trong những mô hình phát triển KCN rất hiệu quả của Hải Phòng. Đây cũng chính là minh chứng cho thấy bản lĩnh, trí tuệ, ý chí của doanh nhân Hải Phòng, việc khó đến mấy cũng quyết tâm làm và làm bằng được, góp phần đắc lực xây dựng và phát triển thành phố.



Doanh nhân Nguyễn Văn Bình đón nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư xây dựng KCN Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng

Vượt qua những rủi ro và nỗi sợ hãi

Thời điểm cách đây 14 năm, việc một doanh nghiệp Việt Nam dám đầu tư phát triển KCN được

đánh giá rất cao. Bởi đây là một lĩnh vực khá mới tại Hải Phòng, Việt Nam, các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN của nước ngoài được đánh giá cao hơn bởi có nhiều kinh nghiệm và tiềm lực kinh tế rất mạnh. Tập đoàn Sao Đỏ, xây dựng KCN nam Đình Vũ thực sự là sự dẫn thân với biết bao rủi ro và nỗi sợ hãi. Bởi với 1300 ha KCN hoàn toàn lấn biển, “tiền tẩn” sẽ phải đổ xuống biển và nếu không thành công thì cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ phá sản. Thế nhưng, Chủ tịch Tập đoàn Sao Đỏ Trần Văn Thắng; Tổng Giám đốc Nguyễn Thành Phương luôn tự tin vào chính mình, vào doanh nghiệp, vào tương lai phát triển của Hải Phòng và quyết tâm thực hiện giấc mơ, lý tưởng của mình.

Và trái ngọt đã tới khi đến nay, Sao Đỏ đã hoàn thành lấn biển 900 ha, tạo nên một KCN bề thế, tiếng tăm tại Hải Phòng, đã thu hút được hơn 60 nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới và Việt Nam với số vốn đầu tư hàng tỷ USD. Doanh nhân Nguyễn Thành Phương khẳng định, tới năm 2025, Sao Đỏ sẽ hoàn thành toàn bộ 400 ha lấn biển còn lại, một kế hoạch rất chắc chắn và tự tin.

Cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên “xông pha” vào lĩnh vực mới là phát triển KCN, doanh nhân Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Công ty CP Shinec vẫn luôn tự tin sẽ thành công mặc dù khởi đầu với rất nhiều “điểm yếu” cả về kinh nghiệm, nguồn vốn cũng như kỹ năng quản trị. Nhưng bản lĩnh, ý chí của doanh nhân Việt Nam, doanh nhân Hải Phòng đã chiến thắng. Doanh nhân Phạm Hồng Điệp đã “chèo lái” con thuyền doanh nghiệp vươn ra biển lớn, đi tới thành công. Đến nay, KCN nam cầu Kiền do Shinec đầu tư xây dựng với quy mô gần 200 ha đã trở thành một hình mẫu phát triển thành công và hiệu quả của Hải Phòng. Đặc biệt, doanh nhân Phạm Hồng Điệp còn là người đầu tiên định hướng và kiên trì phát triển KCN nam cầu Kiền thành KCN sinh thái từ cách đây hàng chục năm. Và đến nay thì KCN sinh thái đã trở thành mục tiêu, là xu thế phát triển tất yếu. Như thế, đã đủ thấy, doanh nhân Hải Phòng, cụ thể là Chủ tịch Shinec Phạm Hồng Điệp không chỉ hội đủ bản lĩnh vượt khó, tự tin mà còn đi trước và nắm bắt được xu thế thời đại. Sự thành công của KCN nam cầu Kiền là bàn đạp để Shinec tồn tại, phát triển vững mạnh và vươn tới những chân trời mới, cụ thể là tiếp tục phát triển KCN tại Hải Phòng và nhiều vùng đất mới.

Từ cách đây 30 năm, Hải Phòng đã được định hướng phát triển Khu Kinh tế, Khu công nghiệp. Và những người đầu tiên khai phá mảnh đất này là những doanh nghiệp nước ngoài đến từ Vương quốc Bỉ; Nhật Bản với sự thành lập của KCN Đình Vũ, KCN Nô- mu- ra (hiện đổi tên thành KCN Nhật Bản - Hải Phòng). Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, đã có thêm nhiều doanh nghiệp doanh nhân Hải Phòng, Việt Nam dám mạo hiểm dẫn thân vào lĩnh vực này như doanh nhân Đặng Thành Tâm, Chủ tịch công ty Kinh Bắc với KCN Tràng Duệ, sau đó là các doanh nhân Trần Văn Thắng,

Nguyễn Thành Phương , Phạm Hồng Điệp và mới đây là doanh nhân Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch; Nguyễn Văn Trường, Tổng Giám đốc Công ty Việt Phát khi bắt tay xây dựng KCN Tiên Thanh tại huyện Tiên Lãng với diện tích hơn 450 ha... Và còn rất nhiều nữa những doanh nghiệp khác đang sẵn sàng đầu tư vào hạ tầng KCN với niềm tự tin, tự hào sẽ thành công.



Với sự lãnh đạo của các doanh nhân năng động, nhiệt huyết Công ty CP Cảng Hải Phòng và Công ty CP Tập đoàn HATECO đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng xây dựng các bến cảng nước sâu số 3,4,5,6 Lạch Huyện

Thực tế phát triển của Hải Phòng cho thấy, phát triển KKT, KCN là xu thế tất yếu, là động lực, đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội thành phố. Đã có rất nhiều doanh nhân Hải Phòng đã nắm bắt xu thế, vận động theo xu thế với sự dũng cảm, sẵn sàng vượt qua chông gai thử thách, sự rủi ro và nỗi sợ hãi để thành công như những doanh nhân nói trên, chính họ đã góp phần đặc lực vào sự thành công của Hải Phòng khi đến nay đã có 14 KCN đang hoạt động, thu hút hơn 800 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài với tổng số vốn đầu tư gần 39 tỷ USD. Các doanh nghiệp trong KKT, KCN của Hải Phòng hiện chiếm 82% giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố; 95,2% kim

ngạch xuất, nhập khẩu; nộp ngân sách liên tục tăng, năm 2022 đạt 17.842 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định cho khoảng gần 200.000 lao động trực tiếp. Nếu không có những doanh nhân dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua thử thách để đầu tư tạo dựng, thành lập KCN, chắc chắn, Hải Phòng sẽ không đạt được những thành tựu như vậy.

Vững tin và tự hào

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng, đến nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 26.658 doanh nghiệp đang hoạt động. 5 năm qua, trung bình mỗi năm Hải Phòng có khoảng 3.000 doanh nghiệp thành lập mới, cùng với đó là những lớp doanh nhân mới.

Trải qua các giai đoạn phát triển, cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Hải Phòng thêm vững tin và tự hào bởi đã có những đóng góp đáng kể đối với sự phát triển của thành phố và không ngừng lớn mạnh. Nhiều tên tuổi doanh nghiệp Hải Phòng có quá trình xây dựng và trưởng thành mấy chục năm qua vẫn luôn tạo được dấu ấn đặc biệt, nổi danh như Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong; Công ty CP Sơn Hải Phòng; Công ty CP Tập đoàn Hapaco (tiền thân là Xí nghiệp giấy Đồng Tiến); Công ty CP Thương mại Minh Khai; Công ty May Hai; Công ty Điện lực Hải Phòng; Công ty xăng dầu khu vực 3... Cùng với đó là một loạt các tên tuổi khác như Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng; Công ty CP Cảng Hải Phòng; Công ty Việt Phát; Nhật Hạ; Công ty CP đầu tư và du lịch Vạn Hương; Hoàng Huy; Shinec; Sao Đỏ; Công ty CP KCN Sài Gòn- Hải Phòng... Mỗi doanh nghiệp đều gắn với tên tuổi của các doanh nhân tràn đầy bản lĩnh nhiệt huyết và sự tự tin, trở thành niềm tự hào của Hải Phòng.

Cũng chính với những doanh nhân như vậy, doanh nghiệp Hải Phòng đã và đang đảm nhận nhiều dự án lớn, quan trọng của thành phố như các KCN Tràng Duệ; nam cầu Kiên; nam Đình Vũ; Tiên Thanh; Khách sạn 5 sao Pullman; Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng; các khu đô thị mới; các tòa nhà chung cư nhiều tầng... Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện doanh nghiệp Hải Phòng có 734 dự án đầu tư với tổng vốn khoảng 457.000 tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án có vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, chứng tỏ tiềm năng và thế mạnh của doanh nghiệp Hải Phòng.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp Hải Phòng đi đầu trong đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ mà nổi bật là Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast với sản phẩm xe ô tô chạy xăng và giờ đây là xe ô tô, xe máy điện cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Cùng với đó là các hoạt động đầu tư, đổi mới của Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong; Công ty CP Sơn Hải Phòng; Công ty TNHH Vico...

Doanh nghiệp Hải Phòng cũng giữ vai trò chủ lực trong số thu ngân sách hàng năm của thành phố; bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm nghìn lao động. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, giai đoạn 2020-2023, tổng số kinh phí hỗ trợ đạt 384,5 tỷ đồng. Mới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Đỏ cho biết sẽ triển khai trong năm 2023 xây dựng tuyến đường song hành đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, phường Đông Hải 2, quận Hải An tặng thành phố với trị giá khoảng 150 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, trong quá khứ, hiện tại và tương lai, doanh nghiệp khu vực tư nhân nói chung và doanh nghiệp Hải Phòng nói riêng chiếm số lượng lớn, đóng góp đặc biệt quan trọng vào sự phát triển của thành phố, không chỉ về lĩnh vực kinh tế, mà còn cả về xã hội. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng luôn nhất quán quan điểm coi doanh nghiệp là sức mạnh nội tại, là nguồn lực tự cường của thành phố; cùng chung tương lai, cộng đồng trách nhiệm vì nhân dân, vì sự phát triển của thành phố và đất nước.



Doanh nhân Phạm Hồng Điệp kiên trì xây dựng KCN nam cầu Kiền trở thành KCN sinh thái

Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ dành sự quan tâm đặc biệt, sự hỗ trợ thực chất, hiệu quả để xây dựng đội ngũ doanh nghiệp Hải Phòng thật sự lớn mạnh. Đây là không phải là chủ trương lý thuyết, mà sẽ trở thành những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể mà Thường trực Thành ủy tập trung chỉ đạo thời gian tới. Theo đó, sẽ đồng hành doanh nghiệp tăng tốc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, CCHC, tập trung vào chuyển đổi số, tăng cường các hình thức tiếp xúc, đối thoại bằng nhiều hình thức, có thể phát triển mô hình cà phê doanh nhân; ngày thứ bảy cùng Bí thư, Chủ tịch quận, huyện. Cùng với đó, thực hiện nghiêm công bố công khai các quy hoạch được phê duyệt để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; đơn giản hóa và hướng dẫn tận tình các thủ tục; công khai minh bạch và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai...

Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định thành phố sẽ nghiên cứu ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy hoặc của Thành ủy về hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp của thành phố phát triển, nhất là hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ, tham gia chuỗi cung ứng, sản xuất các sản phẩm phụ trợ cho doanh nghiệp FDI, tạo mối liên kết hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, hoàn thành trong năm 2023.

Đây chính là động lực, điểm tựa để doanh nghiệp, doanh nhân Hải Phòng càng thêm vững tin và

kỳ vọng vào sự phát triển, lớn mạnh hơn nữa trong thời gian tới, cùng thành phố thực hiện các khát vọng phát triển.

Trọng Hồng

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/doanh-nhan-hai-phong-%09vung-tin-vuon-ra-bien-lon>